
sþ. 35. Fyrirspurn [35. mál]
til fjármálaráðherra um milliþinganefnd um staðgreiðslu skatta.

Frá Óla Þ. Guðbjartssyni.

Hvers vegna var Sambandi Íslenskra sveitarfélaga ekki gefinn kostur á að tilnefna
fulltrúa í milliþinganefnd um staðgreiðslu skatta og mál tengd henni?


